

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกจับมือพ่อไว้แล้ว ด้วยการเฝ้าแต่จดจำพ่อในขณะที่อยู่ในครอบครัวของลูก ลูกจะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน

คำถาม: ลูกๆ ควรมีความกระตือรือร้นอะไร? ลูกควรจะใช้วิธีใดในการนั่งบนบัลลังก์?

คำตอบ: มีความกระตือรือร้นเสมอว่าพ่อมหาสมุทรแห่งความรู้ได้ให้เพชรพลอยแห่งความรู้ที่เต็มภาคแก่ลูกทุกวัน มากเท่าที่ลูกคงอยู่ในโยคะ สติปัญญาของลูกจะกลับมาบริสุทธิ์เรื่อยๆ มากตามนั้น มีเพียงเพชรพลอยแห่งความรู้ที่คงอยู่ตลอดไปเท่านั้นเท่านั้นที่จะไปกับลูก ในการที่จะนั่งอยู่บนบัลลังก์ จงทำตามแม่และพ่ออย่างสมบูรณ์ จงก้าวไปข้างหน้าตามศรัทธาของท่าน ทำให้ผู้อื่นพัดเทียมกับตัวลูกเองด้วยเช่นกัน

โอมซานติ ลูกๆ กำลังนั่งอยู่ที่ไหนในเวลานี้? ลูกจะพูดว่า: พวกเรากำลังนั่งอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนของพ่อทางจิต ในสติปัญญาของเราที่ว่าเรากำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อทางจิต พ่อที่กำลังอธิบายนัยสำคัญของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของโลก ท่านกำลังแสดงให้เราเห็นความรุ่งเรืองและการล่มสลายของบาร์ตว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร บาร์ตซึ่งเคยบริสุทธิ์เวลานี้ไม่บริสุทธิ์ บาร์ตเคยมีมงกุฎ แล้วใครที่ได้รับชัยชนะเหนือบาร์ต? ราวัน อาณาจักรได้สูญสิ้นไป ดังนั้น บาร์ตจึงได้ล่มสลายใช่ไหม? ไม่มีราชา แม้หากมีราชาองค์หนึ่งแต่เขาก็จะไม่บริสุทธิ์ ในบาร์ตนี้เท่านั้นที่จะมีจักรพรรดิและจักรพรรดินีแห่งสุริยวงค์ มีจักรพรรดิแห่งสุริยวงค์และราชาแห่งจันทราวงศ์ เวลานี้ประเด็นเหล่านี้อยู่ในสติปัญญาของลูก เวลานี้ไม่มีใครในโลกรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ ลูกๆ รู้ว่าพ่อทางจิตของลูกกำลังสอนลูกอยู่ พวกเรากำลังจับมือพ่อทางจิตของเราไว้ แม้ว่าเราอยู่ในบ้านแต่ในสติปัญญาของเราที่ว่าเวลานี้เรากำลังยืนอยู่ในยุคบรรจบพบกัน เรากำลังจากโลกที่ไม่บริสุทธิ์ไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ ยุคเหล็กคือยุคที่ไม่บริสุทธิ์ ยุคทองคือยุคที่บริสุทธิ์ มนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์จะอยู่เบื้องหน้ารูปบูชาของมนุษย์ที่บริสุทธิ์และคารวะพวกเขา ในที่สุดแล้วพวกเขาเองก็เป็นมนุษย์ที่เป็นของบาร์ต แต่พวกเขามีคุณธรรมที่สูงส่ง ลูกๆ รู้ว่าพวกเราเองกำลังสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งเช่นนั้นจากพ่อในเวลานี้เช่นกัน พวกเราจะไม่ทำความเพียรพยายามนี้ในยุคทอง ที่นั่นลูกได้รับผล ที่นี้ลูกต้องทำความเพียรพยายามเพื่อสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ตรวจสอบตนเองอย่างสม่ำเสมอ: ฉันกำลังจดจำบาบามากแค่ไหน? และกำลังกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธานมากเพียงไร? มากเท่าที่ลูกจดจำพ่อ ตามนั้นเองที่ลูกจะกลับมาสะโตประธาน พ่อสะโตประธานตลอดไป เวลานี้คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์ บาร์ตที่ไม่บริสุทธิ์ เป็นบาร์ตที่บริสุทธิ์ในโลกที่บริสุทธิ์ ผู้คนต่างๆ มากมายมาหลุกที่นิตรรศการ บางคนพูดว่า เช่นที่อาหารเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นกิเลสเหล่านี้ก็คืออาหาร หากไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจะตาย อย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งเช่นนั้นเกิดขึ้น ชั้นยาสซิกกลับมาบริสุทธิ์และพวกเขาได้ตายไปจริงๆ ไหม? สำหรับผู้ที่พูดเช่นนั้นก็เป็นที่ยอมรับว่าพวกเขาต้องเป็นคนบาปอย่างมากเหมือนอัชมิน ลูกควรที่จะบอกผู้คนที่ถามสิ่งนี้แก่ลูกว่าท่านจะตายจริงๆ โดยขาดสิ่งที่ท่านกำลังเปรียบเทียบว่าเป็นอาหารหรือ? ผู้ที่กำลังจะเข้ามาในสวรรค์จะมีความสะโตประธาน และแล้วต่อมาพวกเขาก็จะไปผ่านสภาพสะโต ราโจและตาโม ดวงวิญญาณเหล่านั้นที่มาจากหลังไม่เคยเห็นโลกที่ปราศจากกิเลสเลย ดังนั้นดวงวิญญาณเหล่านั้นจึงพูดว่า: เราไม่สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีกิเลส จะเข้าไปสู่สติปัญญาของผู้ที่เป็นของสุริยวงค์ในทันทีว่าประเด็นเหล่านี้เป็นจริงแท้ ไม่มีนามหรือร่องรอยของกิเลสในสวรรค์อย่างสิ้นเชิง มนุษย์ที่หลากหลายนั้นก็พูดถึงสิ่งต่างๆ หลากหลาย ลูกเข้าใจว่าคนไหนจะกลายเป็นดอกไม้ บางคนก็เพียงแค่นั่งอยู่อย่างเป็นหนาม ชื่อของสวรรค์คือสวนดอกไม้ นี่คือน้ำหนาม มีหนามมากมายหลากหลายประเภท ลูกๆ รู้ว่าในเวลานี้พวกเรา กำลังจะกลายเป็นดอกไม้อย่างแท้จริง ลักษณะและนารายณ์คือดอกกุหลาบที่เบ่งบานอยู่เสมออย่างแท้จริง กุหลาบเหล่านั้นจะเรียกได้ว่าเป็นราชาของดอกไม้ เป็นอาณาจักรของดอกไม้ที่สูงส่ง แน่แน่นอนว่าพวกเขาต้องได้เคยทำความเพียรพยายามเช่นกัน พวกเขาได้กลายเป็นเช่นนั้นด้วยการศึกษาเล่าเรียน ลูกๆ รู้ว่าเวลานี้พวกเราเป็นของครอบครัวพระเจ้า ก่อนหน้านั้นพวกเราไม่รู้จักพระเจ้า พ่อได้มาและได้สร้างครอบครัวนี้ คนที่เป็นพ่อนารายณ์มาเลี้ยงดูก่อนที่จะสร้างลูกๆ กับเธอ บาบเองก็ได้ นำผู้ขึ้นมาเลี้ยงดูและท่านก็ได้สร้างลูกๆ ผ่านผู้นี้ด้วย ลูกทั้งหมดคือบราห์มากุมารและกุมารี ความสัมพันธ์นี้ได้กลายเป็นความสัมพันธ์ของหนทางครอบครัวที่บริสุทธิ์ หนทางของชั้นยาสซิกคือหนทางสันโดษ ไม่มีใครที่นั่นเรียกใครว่า “มาม่า” หรือ “บาบา” ที่นี้ลูกพูดว่า: “มาม่าและบาบา” การชุมนุมอื่นๆ ทั้งหมดเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาหรือสันโดษ นี่คือนักผู้เดียวเท่านั้นที่ลูกเรียกท่านว่า: “แม่และพ่อ” พ่อที่นั่งและอธิบาย: หนทางของการครองเรือนที่บริสุทธิ์เคยมีอยู่ในบาร์ต เวลานี้ได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ อีกครั้งหนึ่งที่พ่อกำลังก่อตั้งหนทางของการครองเรือนที่บริสุทธิ์เดียวกัน ลูกๆ รู้ว่าศาสนาของลูกคือศาสนาที่ทำให้มีความสุขอย่างมากมาย ดังนั้นเหตุใดลูกจึงคบกับผู้ที่ เป็นของศาสนาอื่นๆ? ลูก

อย่างถูกต้องแม่นยำเช่นที่พ่อเป็นหรือสิ่งที่พ่อเป็น ลูกตามลำดับกันไปด้วยเช่นกัน หากพวกเขาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ พวกเขาจะไม่มัววันจากไป นี่คือการศึกษาล่าเรียน พระเจ้านั่งที่นี้และสอน ท่านพูดว่า: พ่อคือผู้รับใช้ที่เชื่อฟังของลูก ทั้งพ่อและครูคือผู้รับใช้ที่เชื่อฟัง ในละครบทบาทของพ่อเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอน และแล้วพ่อก็จะพาทุกคนกลับไปกับท่าน ทำตามศรัทธาและสอบผ่านด้วยเกียรตินิยม การศึกษาในที่สุดแล้วง่ายดายอย่างมาก ผู้เดียวที่กำลังสอนก็เก่าแก่ที่สุด ชีพบาบาพูดว่าพ่อไม่แก่ ดวงวิญญาณไม่เคยแก่ แต่สติปัญญาของเขาได้กลายเป็นหิน อย่างไรก็ตามสติปัญญาของพ่อคือสติปัญญาที่สูงส่ง เหตุนี้เองพ่อจึงมาเพื่อทำให้สติปัญญาของลูกสูงส่ง พ่อมาวางจรรยาแล้ววางจรรยา พ่อสอนลูกมานับครั้งไม่ถ้วน กระนั้นก็ตามลูกก็ลืม ไม่มีความจำเป็นสำหรับความรู้ในยุคนอง พ่ออธิบายอย่างดีมาก จากนั้นพวกเขาก็หย่าขาดจากพ่อไป เหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวหาว่า หากลูกต้องการที่จะเห็นคนโง่เขลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด? โปรดมาดูพวกเขาที่นี้ พวกเขาแม้กระทั่งจากพ่อ เช่นนั้นไปที่พวกเขาได้รับมรดกแห่งสวรรค์จากท่าน พ่อพูดว่า: หากลูกทำตามคำแนะนำและหนทางของพ่อ ลูกจะกลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีของโลกในดินแดนแห่งความเป็นอมตะ นี่คือนดินแดนแห่งความตาย ลูกๆ รู้ว่าเราเคยเป็นเทพที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาผู้เดียวกันนั้น เวลานี้พวกเรากลายเป็นอะไร? ขอบทที่ไม่บริสุทธิ์ เวลานี้พ่อจะกลายเป็นเจ้าชายเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง ไม่ใช่ความเพียรพยายามของทุกคนจะเป็นเช่นเดียวกัน บางคนก็พ่ายแพ้และพังทลาย บางคนก็กลายเป็นคนทรยศ มีคนทรยศเช่นนั้นอยู่มากมาย ลูกจะไม่แม้แต่พูดถึงพวกเขา หากใครบางคนถามถึงสิ่งใดอื่นนอกจากประเด็นของความรู้ ลูกสามารถเข้าใจว่าผู้ที่เป็นเช่นปีศาจ มิตรที่ดีพาลูกข้ามพาก ในขณะที่มิตรที่ไม่ดีทำให้ลูกจมน้ำ มีความเป็นมิตรกับผู้ที่มีความฉลาดในความรู้และผู้ที่นั่งในหัวใจของบาบา พวกเขาจะถ่ายทอดประเด็นที่สุดแสนหวานของความรู้แก่ลูก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน และเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ผู้ที่มีค่าต่องานรับใช้ สวามีภักดีและเป็นลูกๆ ที่เชื่อฟัง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจรรจาระลึกถึง:

1. มีความรักต่อพ่อผู้เดียวที่ปราศจากร่างและไม่มีภาพลักษณ์ อย่าปล่อยให้สติปัญญาของลูกติดกับในนามและรูปของผู้มีร่างกายใดๆ ระมัดระวังที่ลูกจะไม่ถูกตบตีโดยมายา
2. อย่าได้คบมิตรกับผู้ถ่ายทอดสิ่งอื่นนอกจากประเด็นของความรู้ ทำความเพียรพยายามที่จะสอบผ่านอย่างเต็มที่ ทำงานรับใช้ของการเปลี่ยนนามให้เป็นดอกไม้

พร: พร: ขอให้ลูกเป็นนายผู้ทรงอำนาจที่พบวิธีแก้ปัญหาต่อทุกเหตุผลและอยู่อย่างเป็นอิสระจากความกลัว ในปัจจุบันพร้อมกับความสุขชั่วคราวแล้วยังอีกมีสองสิ่งเช่นกันนั้นคือความกังวลและความกลัว ที่ใดมีความกลัว ที่นั่นจะไม่สามารถมีความสงบในจิตใจได้ ที่ใดมีความกลัวที่นั่นจะไม่สามารถมีความสงบได้ ดังนั้นพร้อมกับความสุขยังมีเหตุผลของความทุกข์และความไม่สงบเช่นกัน อย่างไรก็ตามลูกเป็นนายผู้ทรงอำนาจที่เต็มไปด้วยสมบัติของพลังทั้งหมด ผู้ที่พบวิธีแก้ปัญหาต่อเหตุผลทั้งหมด ผู้ที่เป็นตัวของการแก้ปัญหาที่หาวิธีการแก้ปัญหาทั้งหมด และลูกจะเป็นอิสระจากความกังวลและความกลัว ปัญหาใดๆ ที่มาอยู่เบื้องหน้าลูกจะมาเพื่อเล่นกับลูกและไม่ทำให้ลูกหวาดกลัว

คติพจน์: ทำให้ทัศนคติของลูก (vruti) สูงส่งและบ้านและครอบครัวของลูก (pravruti) จะกลับมาสูงส่งโดยอัตโนมัติ

*** โอม ชานติ ***